
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ชั้น 2) 
----------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภา อบต.บางเตย มานพ  เฟ่ืองบางหลวง  
2 นายพูลผล แซ่ซี รองประธานสภา อบต.บางเตย พูลผล  แซ่ซี 
3 นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภา อบต.บางเตย ธนิศา  รอดรักวงศ์ไท 
4 นายบุญมี น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 1 บุญมี  น้อยประชา 
5 นายวิม เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 วิม  เปรมปรีดิ์ 
6 นายเสรี ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 เสรี  ปิ่นบัวทอง 
7 นายสุรวุฒ ิ เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ  เกติพันธ์ 
8 นายสมศักดิ์ สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 สมศักดิ์  สร้อยทอง 
9 นายอรรถพล พลชัย สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 อรรถพล  พลชัย 

10 นายนิคม เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 5 นิคม  เจริญลักษณ์ 
11 นายฉลอง จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 ฉลอง  จันทราภาษ 
12 นายอุทัย แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 อุทัย  แย้มประชา 
13 นางสาววารุณี แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 7 วารุณี  แซ่บู๊ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี – 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  นายวิทยา ชิวค้า นายก อบต.บางเตย วิทยา  ชิวค้า 
2 นายสุรพัต การะเกตุ รองนายก อบต.บางเตย สุรพัต  การะเกตุ 
3 นายสมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง รองนายก อบต.บางเตย สมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง 
4 นายณัฏฐพล สุขนันทฬส ปลัด อบต.บางเตย ณัฏฐพล  สุขนันทฬส 
5 นางจุฑามณี สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัด จุฑามณี  สืบเสียง 
6 นางสาวนันท์ญพัศศ์ เมืองแสน ผู้อ านวยการกองคลัง นันท์ญพัศศ์ เมืองแสน 
7 นางพนิดา ประชาชน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ พนิดา  ประชาชน 
8 นางสาวปัตติยา อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา  อาระหัต 
9 นางสาวศุภิมา จ้อยบ ารุง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศุภิมา จ้อยบ ารุง 

10 นางสาวสวิตตา   ตุ่นอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวิตตา  ตุ่นอินทร์ 
11 นายนราศักดิ์ จันทร์กลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นราศักดิ์  จันทร์กลัด 
12 นายเสน่ห์ เปรมปรีดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เสน่ห์  เปรมปรีดิ์ 
13 นายอ านาจ  ประสงค์สันติสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ านาจ  ประสงค์สันติสุข 
14 นายพิมล สร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พิมล  สร้อยทอง 

      

            /ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
15  นางวีณา แก้วอนุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเตย วีณา  แก้วอนุ 
16 นางสมร ภานุมาส ผู้อ านวยการ รพ.สต.บางเตย สมร  ภานุมาส 
17 นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อมราภรณ์ ไทยทวี 
18 นางมาริษา กมลเวช ท้องถิ่นอ าเภอสามพราน มาริษา  กมลเวช 

 

เปิดประชุมเวลา   09.30 นาฬิกา 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย   
    1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) ขอนุมัติ     
    ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 3) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี                      
        งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) 4) การรับโอนพัสดุหรือทรัพย์สินของกลุ่ม            
    จังหวัดภาคกลางปริมณฑล 5) อบต. ศาลายาขอความอนุเคราะห์เชื่อมท่อระบายน้ า         
    6) รายงานผลฯ เรื่องร้องเรียนปัญหาการจราจรถนนบางเตยซอย 3 (หลังขนส่ง)            
    7) ข้อสรุปเกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19         
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน     
    ต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ว่ามีข้อความใดผิดพลาดต้อง              
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน        
    การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาฯ ด าเนินการต่อไป  
นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่านการ    
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว        
    แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและ   
    พิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม   รับทราบ (และร่วมกันตรวจรายงานการประชุมทีละหน้า) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม        
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี     
     2564 เมือ่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
    - เห็นชอบ 13   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    - งดออกเสียง    - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
 
                                                                                                        /ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ได้แก่ เรื่องการตรวจ   
    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ตามเอกสาร         
    การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ที่แจกให้แล้ว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ให้พนักงานราชการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่แนะน าตัวต่อสภา และให้พนักงานราชการ
    ที่จะย้ายกล่าวลาอ าลา 
    1) นางสาวอาภัสรา ภูมิกระจาย บรรจุใหม่ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
    2) นางสาวปัตติยา อาระหัต ย้ายไป เทศบาลต าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 
    3) นางสาวสุพัตรา จันทบุตร ย้ายไป อบต.ไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี 
    4) นางสาวพัชรินทร์ แสงสุวรรณ ย้ายไป อบต.นครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ช่างผึ้งก าหนดย้ายวันที่ 19 เมษายน 2564 ต้องท าหนังสือขอตัวช่วยราชการเพ่ือ         
    ด าเนินงานโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายอรรถพล พลชัย  ต าแหน่งของช่างผึ้งมีคนมาแทนแล้วใช่หรือไม่ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ยังไม่มี ต าแหน่งหายากมาก สุดท้ายกองช่างเหลือคนเดียวคือผู้อ านวยการกองช่าง 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา  
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  5.1 พิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายจ่าย           
    ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ    
ปลัด อบต.บางเตย  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่าย          
    บางรายการที่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 
    - ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง     
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ       
    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า   
    ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น      
    อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
    - โดยมีรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    ส านักงานปลัด โอนตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป        
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ       
    ถังต้มน้ าไฟฟ้าขนาด 22.50 ลิตร (ทดแทนถังเก่าที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้)     
    เพ่ือใช้ในงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.บางเตย  จ านวน 1 ใบ          
    งบประมาณ 15,000 บาท  
    โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวด    
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 15,000 บาท 
     (เอกสารแนบ 1) 
 

                   /นายมานพ ... 
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นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณ            
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
    เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
    - เห็นชอบ 13  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง   -   เสียง    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  5.2 พิจารณาการขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ชี้แจงการขอยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมฯ  
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในสมัยวิสามัญ   
     สมัยที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  
    1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองบางเตย (ช่วงบ้านนายเลิศ ไทรทอง)    
    หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,337,000 บาท 
    2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบางเตยซอย 7 หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,468,000 บาท       
    เนื่องจากทั้งสองโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียด    
    โครงการและจ านวนงบประมาณ จึงขอให้สภาอนุมัติยกเลิกทั้งสองโครงการ และจะ
    ขออนุมัติจ่ายขาดใหม่ในวาระถัดไป (เอกสารแนบ 2) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการยกเลิก       
    โครงการจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 2 โครงการ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 2 โครงการเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
    - เห็นชอบ 13  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง   -   เสียง    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  5.3 พิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) 
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ชี้แจงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ  
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  - การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน      
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร    
    ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ          
    เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสม     
    ประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม  
    - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้       
    (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม               
    ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
     (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
    สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ     
    89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้  
    จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้   
    กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร      
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นายณัฏฐพล สุขนันทฬส     ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น   
    การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด   
    ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ   
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสม   
    ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ   
    ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี     
    ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง    
    ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี    
    ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
    - ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ  
    คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว (เอกสารแนบ 3) 
    - ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ            
    ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขององค์การบริหาร    
    ส่วนต าบลบางเตย คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 22,023,934.16 บาท         
    (เอกสารแนบ 4) ส าหรับรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ รบกวนให้                
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่วยอ่านรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวสวิตตา ตุ่นอินทร์  รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนบางเตยซอย 2 หมู่ที่ 1             
    (แยกเข้าถนนบางเตยซอย 2/3 ระบายลงคลองสามบาท) จ านวน 910,000 บาท        
    2) โครงการวางท่อประปาบริเวณถนนบางเตยซอย 2 (แยกเข้าถนนบางเตย            
    ซอย 2/2) หมู่ที่ 1 จ านวน  97,000 บาท  
    3) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตยซอย 4 (ช่วงหน้า    
    บริษัท NPE) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จ านวน 1,111,000 บาท  
    4) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบถนนบางเตยซอย 5/6 หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการ    
    เดิมไปทางหมู่บ้านเสนาวิลล์)  จ านวน 498,000 บาท 
    5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองบางเตย (ช่วงบ้านนายเลิศ ไทรทอง)         
    หมู่ที่ 2 จ านวน 500,000 บาท  
    6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบางเตยซอย 7 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2   
    จ านวน 1,552,000 บาท 
    7) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ าคลองบ้านสวน  หมู่ที่ 6 จ านวน 450,000 บาท   
    รวม 7 โครงการ งบประมาณจ านวน 5,118,000 บาท (เอกสารแนบ 5) 
นายอรรถพล พลชัย  สอบถามว่าโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดทั้งหมด 7 โครงการ ตามช่วงเวลาที่คาดว่า     
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  น่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต. เร็วๆ นี้ การจ่ายขาดเงินสะสมฯ ที่อนุมัติแล้ว                
    ระหว่างที่รักษาการฯ จะสามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ใช่หรือไม่ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ได้ช่วงรักษาการฯ สามารถด าเนินการโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ ต่อไปได้   
     แต่ตามช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่กันว่าอีกหนึ่งเดือนเป็นข่าวที่ยังไม่แน่นอน ในช่วงนี้ 
    ก็จะรีบด าเนินการโครงการเล็กๆ ให้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุด จึงต้องขอตัวช่างผึ้งมา             
    ช่วยราชการ ส่วนโครงการใหญ่ก็อาจจะประกาศฯ หาผู้รับจ้างไว้เลย 
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นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง   มีท่านใด จะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสม    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) เป็นเอกฉันท์ ดังนี้            
    - เห็นชอบ 13  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง   -   เสียง    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  5.4 การรับโอนพัสดุหรือทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ชี้แจงการรับโอนพัสดุหรือทรัพย์สินฯ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ตามที่เคยเรียนให้สภาฯ ทราบมาแล้วครั้งหนึ่งว่าอ าเภอสามพรานจะมีการโอนพัสดุ   
    หรือทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดปริมณฑล (ที่จอดจักรยานยนต์ส าหรับนักท่องเที่ยว   
    ของวิสาหกิจชุมชนเกาะลัดอีแท่น หมู่ที่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม)      
    ในครั้งนั้นที่ไม่ได้น าเสนอต่อสภาฯ เนื่องจากเห็นว่ายังอยู่ในระยะเวลาประกันสัญญา   
    ของอ าเภอ ให้อ าเภอดูแลไปก่อนจนสิ้นระยะเวลาประกันของอ าเภอจึงจะน าเข้า   
    สภาฯ พิจารณา เนื่องจากเมื่อเรารับโอนมาแล้วก็จะมีภาระ สิทธิและหน้าที่ในการ  
    ดูแล ซึ่ งตั้งอยู่ ในพ้ืนที่รีสอร์ทบ้านสวนบางเตย งบประมาณในการก่อสร้าง          
    709,579.05 บาท โครงการดังกล่าว อบต.บางเตยไม่ได้ขอ มาจากเทศบาลต าบล 
    ไร่ขิงซึ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ด าเนินการ จึงมาขออนุญาตสร้างที่รีสอร์ทโดย    
    หนังสือขออนุญาตและแบบแปลนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ าเภอมีอยู่ทั้งหมด และ 
    ผมได้ขอถ่ายส าเนามาไว้แล้ว รีสอร์ทอุทิศให้เฉพาะพ้ืนที่สร้างส่วนทางเข้ายังไม่เป็น   
    สาธารณะ ในส่วนนี้เราคงต้องรับไว้ก่อนเผื่อภายหน้าวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชาวบ้าน 
    จะมีสินค้าเข้าไปจ าหน่ายก็คงจะเป็นประโยชน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับโอนฯ   
    (เอกสารแนบ 6) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใด จะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับโอนพัสดุหรือ 
    ทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ที่จอดจักรยานยนต์ส าหรับนักท่องเที่ยว    
     ของวิสาหกิจชุมชนเกาะลัดอีแท่น หมู่ที่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม) 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการรับโอนพัสดุหรือทรัพย์สินย์ของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นเอกฉันท์ ดังนี้            
    - เห็นชอบ 13  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง   -   เสียง    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  6.1 อบต.ศาลายา ขอความอนุเคราห์เชื่อมท่อระบายน้ า 
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ชี้แจง 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ขอเชื่อมท่อระบายน้ าบริเวณหน้าหมู่บ้านบางเตยหมู่ที่ 2  
    จึงขอปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ ว่าจะด าเนินการอย่างไร เนื่องจากท่อระบายน้ าของ อบต.บางเตย 
    มีขนาดเล็ก (60 ซม.) ปัจจุบันถ้ามีฝนตกหนัก บริเวณหน้าตลาดแจ่มแจ๋วก็จะมีน้ าผุดขึ้นมา  
    เนื่องจากน้ าระบายไม่ทัน 
นายสุรพัต การะเกต ุ  - เมื่อครั้งที่แล้วก็เคยคุยกันแล้ว ปัญหาการระบายน้ าจากถนนของ อบต.บางเตย  
รองนายก อบต.บางเตย  ระยะประมาณหนึ่งกิโลเมตรกว่า น้ าจะมาออกที่ถนนบรมราชชนนีช่องทางเดียว       
    มีขนาดท่อออกประมาณ 60 เซนติเมตร การระบายน้ าเพ่ือมาออกบริเวณถนนบรมราชชนนี        
       

                   /นายสุรพัต ...   
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นายสุรพัต การะเกต ุ  ต้องผ่านเซ็นทรัล พฤกษา83 พฤกษา56 น้ าจาก 2 หมู่บ้าน และน้ าที่สูบออกจาก         
    เซ็นทรัลออกทางเดียวกัน ท าให้ปริมาณน้ ามากน้ าทางตรงไม่สามารถระบายออกได้    
    อบต.ศาลายาขอเชื่อมท่อกับ อบต.บางเตยเนื่องจากเขาไม่สามารถระบายออกทางถนน        
    ศาลายา-นครชัยศรี ได้เพราะมีระดับสูงกว่า แต่ถ้าให้เขาเชื่อมท่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ  
    น้ าจะะล้นขึ้นมาท่วมตามเส้นทางจราจร ตามท่ีได้พูดกันเบื้องต้นมีแนวทางคือ 
    - แนวทางแรกท าประตูปิด-เปิด บริเวณบริษัทเจงกิ ซึ่งปัญหาก็มีอยู่ว่าถ้ามีน้ าในท่อก็   
    ต้องเปิดให้ระบายหรือเวลาฝนตกหนักๆ ต้องมีคนคอยปิด-เปิด ปัญหาก็คือใครจะ 
    เป็นคนรับผิดชอบปิด-เปิด  
    - แนวทางที่สองคือให้ อบต.ศาลายา ตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ือสูบออกทางเส้นศาลายา-  
    นครชัยศรี ซึ่งเป็นภาระหน้าที่โดยตรงที่เขาต้องรับผิดชอบ 
นายอรรถพล พลชัย  ถ้ามีการเชื่อมท่อน้ าจะมาตกท้องกระทะบริเวณตลาดแจ่มแจ๋ว น้ าจะล้นและท่วม 
    บริเวณนี้ อีกอย่างท่อระบายน้ าของเราขนาด 60 เซนติเมตร การระบายน้ า เฉพาะ
      ของพ้ืนที่บางเตยเราเดิมก็ระบายไม่ทันอยู่แล้ว คือระบบท่อระบายน้ าของเรา         
    ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าที่จะเพ่ิมขึ้นจากการเชื่อมต่อได้ นี่คือเหตุผลที่เราต้อง 
    ชี้แจงให้เขาทราบ ถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถอนุมัติให้เชื่อมท่อได้เพราะอะไร 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ก็จะตอบตามแนวทางที่คุณอรรถพลแสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบันท่อระบายน้ าถนน   
    บางเตยซอย 5 ที่จะท าการเชื่อมต่อมีขนาดเล็กเกรงว่าไม่สามารถจะรับปริมาณน้ าที่
    มาจากทางศาลายาได้ ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมที่จะขยายท่อ       
    ระบายน้ าเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบเพ่ือพิจารณาเชื่อมท่อต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  6.2 รายงานผลการชี้แจงคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา เรื่องร้องเรียน     
    ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการจราจรภายในถนนบางเตยซอย 3 (หลังขนส่ง) 
นายสุรพัต การะเกต ุ  เป็นเรื่องเดิมประมาณ 3-4 เดือนมาแล้วที่ อบต.บางเตย ด าเนินการหลังจากได้รับ 
    เรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรติดขัดภายในถนนบางเตย  
    ซอย 3 โดยติดต่อประสานงานกับสถานนีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลเบื้องต้น จนถึง
    คณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา กรมการขนส่งทางบก เขามีการด าเนินการ      
    ขั้นตอนต่างๆ สรุปรายงานผล คือกรมการขนส่งทางบกเห็นว่าไม่ควรใช้ประตูฉุกเฉิน  
    ด้านหลังสถานีขนส่งฯ เป็นทางเข้าออกปกติ เนื่องจากเดิมมีวัตถุประสงค์ใช้เป็น 
    เส้นทางกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยหรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นภายในสถานี   
    ขนส่งฯ และชุมชนโดยรอบเท่านั้น (เอกสารแนบ 8)  
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  6.3 ข้อสรุปเกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดนครปฐมช่วงนี้อยู่ระหว่างจะถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่      
    สีแดงหรือสีส้มยังไม่แน่นอนต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ ดังนั้นเพ่ือความ     
    ปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ ทางคณะผู้บริหารเห็นว่าควรงดการจัดงานที่มีการ   
    รวมกลุ่มของผู้คนจ านวนมาก จึงให้งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ปีนี้ (2564)       
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  - แนวทางการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ      
    บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
นางจุฑามณี สืบเสียง  เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย 
หัวหน้าส านักงปลัดฯ  ต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
     

                 /นางจุฑามณี ... 
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นางจุฑามณี สืบเสียง  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณน สุจารี รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะมาชี้แจงว่าโครงการนี้มีประโยชน์  
    โดยตรงต่อ อบต. บางเตยอย่างไร 
ดร.คณน สุจารี   เป็นโครงการตาม พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา
รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค          
    ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนให้เกิด          
    การพัฒนาทักษะ ในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในพ้ืนที่ต าบลบางเตยภายใต้ชื่อ      
    โครงการยกระดับและขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว       
    มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมชุมชน        
    ยกระดับสินค้า OTOP และของที่ระลึกฯลฯ ส่วนรายละเอียดและการด าเนินงานจะ    
    ประสานรายละเอียดกับคุณจุฑามณีเป็นระยะต่อไป (เอกสารแนบ 8-1) 
นางวีณา แก้วอนุ   อยากให้มหาวิทยาลัยฯ เข้ามาฝึกทักษะทางการตลาดให้กับเด็กโรงเรียนบ้านบางเตย  
ผอ. โรงเรียนบ้านบางเตย  ด้วย โดยเฉพาะเด็กชั้น ป.4-ป.6 ซึ่งจะน่าจะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สามารถช่วย       
    เกษตรกร หรือบุคคลที่ต้องการท าธุรกิจออนไลน์ได้ อีกเรื่องที่ต้องการฝากไว้กับ 
     อบต. คืออินเตอร์เน็ตชุมชน เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วง   
    สถานการณ์โรคระบาดโควิด และรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี ฝากเรื่องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ส าหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุง  ให้ไป 
นักวิชาการเกษตรส่งเสริมฯ ติดต่อที่ส านักงานเกษตรอ าเภอในวันและเวลาราชการ 
นางสมร ภานุมาส  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเต็นท์ชั่วคราวส าหรับรองรับผู้มาใช้บริการในช่วง  
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บางเตย สถานการณ์โรคระบาด ปัจจุบันยืมใช้เต็นท์ชุมชนของหมู่ที่ 4 ซึ่งก็ทรุดโทรมไปมาก 
    พอสมควร จะเก็บคืนก็ยังต้องใช้ต่ออีกเพราะสถานการณ์โรคระบาดยังมีอยู่ 
นางสาวนันท์ญพัศศ์ เมืองแสน - ชี้แจงรายรับจริง-รายจ่ายจริง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีรายรับทั้งหมด   
ผู้อ านวยการกองคลัง   25,241,233.37 บาท รายจ่ายจริง 23,697,162.75 บาท มีรายรับสูงกว่า  
    รายจ่าย 1,544,040.62 บาท ยอดส่วนต่างนี้ถือว่ายังน้อย ท าให้ต้องท าหนังสือ 
    ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน   
    การเบิกจ่ายเงินฯ เพ่ือน ามาจ่ายเงินเดือน ซึ่งได้รับการอนุมัติมาแล้วและช้ากว่า
ก าหนด     จ่ายเงินเดือนเดิมไป 3 วัน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นย้ า  
    ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
    และให้งดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น เช่น การอบรม หรือศึกษาดูงาน เพราะเกรงว่า          
    ถ้าสถานการ์โรคระบาดโควิด-19 ระบาดท้องถิ่นจะไม่มีเงินใช้จ่าย อปท.ที่จะมี   
    ปัญหาคือ ท่าตลาด บางกระทึก บางเตย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.   
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ตัวใหม่ จึงแจ้งให้ทราบว่าช่วงนี้ อบต.บางเตยจะมี  
    ปัญหาจากรายรับที่ลดลง และภาษีจัดสรร ซึ่งปัจจุบันได้รับเงินจัดสรรน้อยลงมาก 
ที่ประชุม    รับทราบ 
นายมานพ  เฟือ่งบางหลวง มีท่านใดจะเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา   11.25 นาฬิกา 
 
 
                 /ผู้จดรายงาน ... 
  




